

Để viết các bài tập làm văn lớp 7 tốt hơn các em cần phải luyện tập chăm chỉ cũng như tham khảo thêm ở các bài văn mẫu mà chúng tôi sưu tầm và giới thiệu trong bài viết này.

Dưới đây là một số bài văn mẫu Miêu tả chân dung một người bạn của em ngắn gọn, có ý nghĩa nhất sẽ giúp các em học hỏi và trau dồi vốn từ ngữ hay hơn để áp dụng vào bài làm của mình.

Dàn ý miêu tả chân dung một người bạn của em

Mở bài

- Dẫn dắt, giới thiệu về người bạn mà em muốn miêu tả.
- Gợi ý: đi vào giới thiệu thông qua các câu ca dao, tục ngữ về tình bạn:

Bạn bè là nghĩa tương tri
Sao cho sau trước một bờ mới nên.

Bắt con cá lóc nướng trui
Làm mâm rượu trắng đãi người phương xa.

Ai ơi nhớ lấy câu này
Tình bạn là mối duyên thừa trời cho.

Ra đi vừa gặp bạn hiền
Cũng bằng ăn quả đào tiên trên trời.

Tình bạn là vụn bông hoa
Tình bạn là vụn bài ca muôn màu.

Ra về nhớ bạn khóc thầm
Năm thân áo vải ướt đẫm cả năm.

Sống trong bể ngọc kim cương
Không bằng sống giữa tình thương bạn bè.

Mực xanh giấy trắng viết ngần còn dài
Mong rằng tình bạn nhớ hoài ngàn năm.

Thân bài

- Giới thiệu chung về bạn: tên là gì, sống ở đâu, học lớp nào...

- Miêu tả ngoại hình:

- Chiều cao, cân nặng, vóc dáng, màu da, kiểu tóc...
- Miêu tả một số bộ phận mà em ấn tượng nhất (ví dụ: bàn tay, khuôn mặt, đôi mắt, nụ cười...)

- Miêu tả tính cách:

- Bạn ấy là người như thế nào?
- Đối xử với bạn bè, thầy cô, người thân, người quen, người lạ... ra sao
- Đánh giá của mọi người về bạn ấy

- Kể về tình bạn giữa em và bạn ấy:

- Hai người làm bạn với nhau đã bao lâu
- Tình bạn của hai người bắt đầu như thế nào
- Kể lại những kỉ niệm sâu sắc giữa hai người

Kết bài

- Nêu những suy nghĩ, tình cảm của em dành cho người bạn vừa miêu tả.
- Nêu những mong ước, kì vọng dành cho tình bạn này trong tương lai.

Bài văn mẫu Miêu tả chân dung một người bạn của em số 1

Ai ơi nhớ lấy câu này

Tình bạn là mối duyên thừa trời cho.

Đây là câu ca dao rất hay mà ông cha ta đã dùng để ca ngợi về tình bạn. Ở đời này, ai mà chẳng có một người bạn thân thiết như tri kỉ. Và em cũng vậy. Thật may mắn khi trong suốt những năm tháng cắp sách tới trường, em đã tìm được cho mình một người bạn tuyệt vời, đó là Minh Khuê.

Minh Khuê là một cô gái dễ thương và nhí nhảnh. Tuy sinh cùng năm, nhưng do có sinh nhật vào ngày 29 tháng 12. Nên em thường trêu đùa mà gọi cậu ấy là bé Khuê. Năm nay đã học lớp 7, nhưng Khuê vẫn chỉ cao khoảng 140cm, hơi thấp bé so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng điều đó không chút nào ảnh hưởng đến gì đến Khuê cả. Cậu ấy vẫn vô cùng mạnh khỏe và năng động. Khuê có khuôn mặt tròn xoe, đáng yêu vô cùng. Mái tóc đen nhánh, được cắt ngắn ngang vai, ôm trọn lấy khuôn mặt. Đôi mắt Khuê thì đen láy, tròn xoe. Cái miệng nhỏ hồng chúm chím, khi cười sẽ xuất hiện một cái lúm đồng tiền ở bên trái. Nhìn Khuê không khác gì một chú búp bê đáng yêu cả.

Cũng giống như vẻ ngoài, Khuê là một người bạn vô cùng tốt bụng và thân thiện. Cậu ấy luôn tươi cười, hòa đồng với bạn bè. Khi ai cần giúp đỡ, Khuê luôn sẵn sàng không chút nghĩ suy. Vì vậy, năm nào cậu ấy cũng được cả lớp bỏ phiếu bầu làm lớp trưởng. Đặc biệt, Khuê còn học rất giỏi và chăm chỉ. Nhất là các môn tự nhiên như Toán và Vật lý. Mỗi khi gặp bài nào nâng cao, là cậu ấy quyết tâm phải giải được thì mới chịu dừng lại. Chính tinh thần nghiêm túc, hết mình trong học tập ấy mà Khuê là con cưng chính hiệu của các thầy cô trong trường.

Được làm bạn với một cô gái xinh đẹp, giỏi giang như Khuê là niềm vui, và cũng là niềm tự hào của bản thân em. Đến giờ em vẫn nhớ như in lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Hồi đó, em vừa chuyển đến trường tiểu học Mỹ Liên. Ở môi trường mới, bạn bè và thầy cô đều xa lạ, nên em vô cùng lo lắng và e ngại. Thế là, trong suốt buổi học đầu tiên, em chỉ im lặng ngồi một chỗ. Cuối buổi học hôm ấy, chính Khuê đã chủ động lại gần để trò chuyện với em. Sau đó, chúng em cùng nhau trở về nhà. Lúc đó em mới biết, nhà của Khuê chỉ cách nhà em một cái ngõ nhỏ mà thôi. Từ đó, nhờ Khuê mà em nhanh chóng dung nhập vào tập thể mới. Và cũng vì vậy, mà em và Khuê trở thành bạn bè thân thiết của nhau.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới vậy mà em và Khuê đã làm bạn với nhau được hơn năm năm rồi. Trong thời gian đó, chúng em đã cùng nhau làm rất nhiều điều và cũng có những lần giận dỗi, cãi vã. Nhưng sau tất cả, chúng em vẫn thấu hiểu, chia sẻ cho nhau. Vì vậy giờ đây, đối với em, Khuê không chỉ là một người bạn nữa, mà xứng đáng để gọi là tri kỉ.

Em luôn rất yêu quý, và quý trọng tình bạn đối với Khuê. Em mong rằng dù tương lai thế nào, thì tình bạn của em và Khuê vẫn sẽ mãi thắm thiết, bền chặt như thuở ban đầu.

Văn mẫu Miêu tả chân dung một người bạn của em số 2

Trong ca khúc Gọi tên tôi bạn thân nhé, nhạc sĩ Vĩnh Tâm đã viết:

Tình bạn là khi chúng ta
Biết quan tâm thật nhiều, không tính toán
Một ánh mắt lo lắng khi bạn
Nhìn thấy tôi mất đi niềm tin
Tình bạn chúng ta thật quý biết bao nhiêu.

Đó cũng chính là những kỉ niệm mà em đã cùng trải qua với người bạn thân thiết nhất của mình: Tuấn Hùng.

Tuấn Hùng là bạn thân và cũng là hàng xóm của em. Từ nhỏ, chúng em đã lớn lên cùng nhau. Cùng trải qua biết bao kỉ niệm tươi đẹp, cùng đến trường, cùng học tập, cùng vui chơi... Dù lúc nào chúng em cũng ở cạnh nhau, như những người anh em ruột thịt.

Năm nay, chúng em là học sinh lớp 7. Nhưng Tuấn Hùng đã cao tới 164cm - một chiều cao vượt trội hơn so với các bạn đồng trang lứa. Cậu ấy không chỉ cao mà còn rất rắn chắc. Vì thường xuyên vận động nên cậu ấy cắt tóc ngắn như các chú bộ đội, nhìn rất hiền lành. Hùng có đôi mắt một mí rất bé, nên nhiều lúc em tưởng là cậu ấy đang ngủ rồi. Điều đặc biệt nhất ở Hùng chính là nụ cười tỏa nắng. Mỗi khi cậu ấy cười, sẽ lan tỏa đến mọi người một luồng năng lượng vô cùng tích cực. Khiến ai cũng tự nhiên cảm thấy vui tươi, phấn khởi.

Tuấn Hùng không phải là một học sinh giỏi. Cậu ấy học tập chỉ ở mức khác. Thế nhưng thầy cô vẫn rất yêu quý Hùng, vì cậu ấy luôn học tập chăm chỉ và nghiêm túc. Từ nhỏ tới lớn, chưa khi nào Hùng bỏ học hay không làm bài tập về nhà cô giáo giao cả.

Bù lại việc học không quá giỏi các môn văn hóa, Hùng là một tài năng sáng chói trong các môn thể thao. Điều này đã được thể hiện rất rõ từ lúc cậu ấy mới chỉ học lớp ba. Hùng có sức khỏe tốt, chạy nhanh, bật nhảy cao. Các môn thể thao đều được cậu ấy yêu thích. Trừ phi bị ốm hoặc bận việc gì đó quan trọng, nếu không Hùng đều sẽ dành thời gian để chơi thể thao. Bơi lội, đá bóng, nhảy xa, cầu lông... môn nào Hùng cũng biết và chơi rất giỏi.

Từ bé đến lớn, em và Hùng làm bạn với nhau, đã trải qua không biết bao nhiêu là kỉ niệm. Vui có, buồn có, nhưng tất cả đều được em cất giữ cẩn thận vào trong tim. Bởi đó chính là mình chứng tình bạn của chúng em. Đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ như in chuyện đã xảy ra vào năm năm trước. Hồi đấy chúng em mới học lớp 2 thôi. Hôm đó, em đi học nhưng lại để quên giày thể dục ở nhà. Mà thầy giáo đã quy định, bạn nào không mang giày thể thao thì sẽ phải chạy hai vòng sân và bị viết tên vào sổ đầu bài. Nghĩ đến điều đó khiến em cảm thấy vô cùng mệt mỏi và sợ hãi. Đúng lúc đó, Hùng đã xuất hiện và đưa cho em đôi giày của mình. Còn bản thân thì mang dép và chạy ra nhận hình phạt của thầy giáo. Thật may vì Hùng là thành viên chính thức của đội tuyển thể dục nên chỉ bị thầy phạt chạy mà thôi. Nhìn những giọt mồ hôi nhễ nhại lã trên má

Hùng hôm ấy. Em cảm động không thôi. Cũng chính từ hôm đó, Hùng trở thành người bạn tuyệt vời nhất trong lòng em, không ai có thể vượt qua được.

Em mong sao, sau này dù ra sao, thì tình bạn giữa em và Hùng vẫn sẽ mãi luôn bền chặt giống như những gì mà nhạc sĩ Sỹ Luân viết trong ca khúc Sát cánh bên nhau:

Một điều ước tuy thật nhỏ bé, ta sẽ ước có nhau suốt đời.

Tình bạn sẽ mãi mãi không phai, không phai bạn ơi.